

# Lễ tang Đức Giáo hoàng Phanxicô vào thứ Bảy

*Thanh Quảng sdb - (Jean Charles Putzolu – Tin Vatican)*



Thánh lễ an táng Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ bắt đầu lúc 10:00 sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 4, tại Quảng trường Thánh Phêrô. Thánh lễ sẽ do Đức Hồng y Re chủ trì và sẽ kết thúc bằng nghi lễ di quan đến Đền thờ Đức Bà Cả, nơi ĐTC an nghỉ.

Khoảng 250 hồng y, rất nhiều giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ sẽ tham dự Thánh lễ tang Đức Thánh Cha Phanxicô vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 4, bắt đầu lúc 10:00 sáng. Quan tài bằng gỗ và kẽm đã được niêm phong vào tối thứ Sáu, sẽ được đặt ở tiền sảnh của Vương cung thánh đường, ngay trước bàn thờ. Sẽ có một đám đông lớn, dự kiến lên tới hàng trăm nghìn người, đến từ mọi nơi, xã hội, chính trị và văn hóa để bày tỏ lòng thành kính cuối cùng với ĐTC. Đám đông đa dạng này đại diện cho Giáo hội của ĐTC Phanxicô, người đã chào đón "tất cả mọi người, tất cả mọi người, tất cả mọi người", như ngài đã không ngừng nhắc lại.

## **Thánh lễ đầu tiên của thời gian chịu tang (Novendiales)**



Theo quy định của Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, Thánh lễ an táng là thánh lễ đầu tiên trong chín thánh lễ được tổ chức hàng ngày tại Đền thờ Thánh Phêrô cho đến hết Chủ Nhật, ngày 4 tháng 5. Nghi lễ an táng sẽ do Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên Trưởng Hồng y đoàn, chủ trì.

Các thượng phụ và Hồng y sẽ được phân biệt với các giám mục bằng trang phục màu tím và mũ miện bằng vải gấm trắng, trong khi các giám mục sẽ đội mũ miện trắng trơn.

Thánh lễ sẽ bao gồm các bài đọc từ Công vụ Tông đồ, Thư của Thánh Phaolô gửi cho Do thái và Phúc âm của Gioan. Bài giảng do Hồng y Niên trưởng chia sẻ, sau đó là lời cầu nguyện Tín hữu bằng tiếng Pháp, tiếng Ả Rập, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ba Lan, tiếng Đức và tiếng Trung hoa, trước khi bước vào phụng vụ Thánh Thể, Rước lễ và Nghi thức cáo biệt cuối cùng

Buổi lễ sẽ có sự tham gia của Ca đoàn Nhà nguyện Sistine, hát tặng Đức Phanxicô lần cuối.



### **Trên đường về Đền Thờ Đức Bà Cả**

Theo di chúc của Giám mục Roma, quan tài sau đó sẽ được di quan về Vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Đoàn tang lễ sẽ đi qua quãng đường khoảng bốn cây số qua các đường phố của thủ đô với tốc độ chậm.

Hành trình này sẽ cho phép người dân Roma tạm biệt Đức Giám mục của họ theo con đường mà ngài thường đi đến Đền thờ để cầu nguyện trước biểu tượng Đức Mẹ Bảo trợ Dân thành Roma (Salus Populi Romani) trước và sau mỗi chuyến tông du trong

suốt 47 chuyến tông du của ngài, và thậm chí gần đây sau khi ngài nằm viện vào tháng 2 và tháng 3.

Khi đến Vương cung thánh đường Liberia, có dàn hợp xướng Nhà nguyện Sistine xen kẽ các thánh ca và thánh vịnh, quan tài sẽ được chào đón bởi "những người cuối cùng", một nhóm người nghèo và bị thiệt thòi luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Họ sẽ là những người bày tỏ lòng tôn kính cuối cùng trước khi quan tài được đưa đến bàn thờ của Đền thờ Đức Bà Cả. Lễ chôn cất sẽ diễn ra riêng tư.

Đức Hồng y Camerlengo, Kevin Farrell, sẽ đánh dấu quan tài của giáo hoàng bằng con dấu của mình, cùng với con dấu của Văn phòng Nội vụ Giáo hoàng, Văn phòng Lễ nghi Phụng vụ của Giáo hoàng và Hội đồng Liberia.

Thi hài của Người kế vị Thánh Phêrô sẽ được đặt trong lăng mộ và rảy nước thánh. Sau lời cầu nguyện Lạy Nữ Vương (Regina Cæli), công chứng viên của Hội đồng Liberia sẽ soạn thảo văn bản chính thức xác nhận việc chôn cất và sẽ đọc to cho những người có mặt. Đạo luật sẽ được ký bởi Hồng y Camerlengo, Nhiếp chính của Nội các Giáo hoàng, Trưởng ban Nghi lễ Phụng vụ Giáo hoàng và cuối cùng là công chứng viên.



**Buổi lễ dự kiến kết thúc vào khoảng 2:00 chiều.**

### **Thế giới tại Rome**

Lễ tang của Giáo hoàng Phanxicô sẽ được phát sóng trên toàn thế giới. Nó cũng sẽ có bình luận bằng tiếng Anh trên trang web của chúng tôi [vaticannews.va/en](http://vaticannews.va/en) trên trang Facebook của Vatican Media và trên kênh YouTube của Vatican Media.

Dự kiến sẽ có các phái đoàn từ ít nhất 130 quốc gia và tổ chức quốc tế, bao gồm 12 quốc vương trị vì và 55 nguyên thủ quốc gia, 14 nguyên thủ quốc gia và các quan chức cấp cao khác. Để đưa tin về sự kiện này, hơn 4.000 nhà báo đã đăng ký với Tòa thánh.